



**PHONG TRÀO THIỂU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI HOA KỲ**  
**HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG**

7711 Garden Grove Blvd. Garden Grove, CA 92841

**Thư Mời Gọi**

Kính gửi: Quý Đoàn Trưởng và Quý Trưởng trong Ban Chấp Hành Đoàn

Trích yếu: Giúp Phân Phối các bao thư cho các em Đoàn Sinh

Đầu thư, cha ưu ái gửi đến quý Đoàn Trưởng và các Huynh Trưởng trong Ban Chấp Hành lời chúc sức khỏe và bình an trong Chúa Giêsu Thánh Thể.

Như quý trưởng đã được biết, Phong Trào đã phát động và bổ nhiệm Ban Gây Quỹ để giúp gây quỹ cho Phong Trào trong 2 năm để xây dựng và phát triển Phong Trào lâu dài với hai mục đích chính: (1) Mua một trụ sở chính và (2) Tạo Quỹ Hoạt Động. Ban Gây Quỹ đã chính thức bắt đầu với Đức Bái Ái vào ngày 3 tháng 5 năm 2014 tại Atlanta nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Phong Trào Thiểu Nhi Thánh Thể tại Hoa Kỳ, đánh dấu một bước tiến vững chắc và ghi nhận sự đóng góp to lớn của Phong Trào đối với Giáo Hội Công Giáo và Xã Hội tại Hoa Kỳ.

Nhân dịp mùa Lễ Tạ Ơn và chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh, mùa nhắc nhở chúng ta biết tri ân khi được nhận lãnh và biết cho đi, Phong Trào muốn mời gọi các thành viên từ Ấu Nhi đến các cha Tuyên Úy và các gia đình có con em đang sinh hoạt trong Phong Trào, **mỗi người góp một viên gạch để xây dựng Phong Trào**. Đây không chỉ là việc hy sinh mà còn là trách nhiệm của mỗi người và mỗi gia đình đã nhận lãnh những hoa quả và ơn ích từ Phong Trào.

Ban Gây Quỹ đã gửi đến cho quý trưởng những bao thư cho các em đoàn sinh và gia đình từ tháng 7 năm nay. Nếu quý Trưởng chưa nhận được, xin liên lạc với trưởng Biên, Trưởng Ban Vận Động (tienbien@yahoo.com) ngay hôm nay. Với sứ mạng được trao phó là Tổng Tuyên Úy, **Cha tha thiết kêu gọi sự giúp đỡ của quý Đoàn Trưởng Đoàn Sinh vào cuối tuần thứ Bảy 22 hoặc Chúa Nhật 23 tháng 11** sắp đến khi đoàn có sinh hoạt. Chiến dịch “**Góp Một Viên Gạch cho TNTT**” sẽ được thông báo trên TV, internet, radio và báo chí cho quý cộng đồng công giáo người Việt tại các tiểu bang bắt đầu từ ngày 20 tháng 11 năm 2014.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể là nền tảng và động lực trong tim thúc đẩy chúng ta làm những công việc đạo đức hữu ích cho đạo và đời.

Trân Trọng,

Lm. F. X. Nguyễn Thanh Bình, SVD, Tổng Tuyên Úy